

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวานรนิวาส
อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลง
เขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความ ในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอวานรนิวาส

ตั้งตำบลนาซอ ในท้องที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยให้มีเขต
การปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๒ (บ้านนาซอ)	ตำบลซำก่า
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๔ (บ้านกุดเรือใหญ่)	ตำบลซำก่า
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๕ (บ้านกุดเรือน้อย)	ตำบลซำก่า
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๘ (บ้านดอนดู่)	ตำบลซำก่า
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐ (บ้านหนองนาหาร)	ตำบลซำก่า
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๗ (บ้านคอนยานาง)	ตำบลซำก่า
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๑ (บ้านสมสนุก)	ตำบลซำก่า
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๒ (บ้านหนองแวงน้อย)	ตำบลวานรนิวาส

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแพด กิ่งอำเภอดำคากลา อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านสมสนุก ตำบลนาซอ โดย

- ถือเอากิ่งกลาง ลำห้วยข้างตายนบ้านนาขอ ตำบลนาขอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านนาขอ ตำบลนาขอ ไปถึงกิ่งกลางลำห้วยโทงบ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลลาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านกุดเรื่อน้อย ตำบลนาขอ โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยบงบ้านโคกถาวร ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และกิ่งกลางลำห้วยแห่นบ้านโนนจิวและบ้านโคกถาวร ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านหนองแวงน้อย ตำบลนาขอ โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยขหมุ บ้านหนองแวงน้อย ตำบลนาขอ อำเภอวานรนิวาส และไร่เสาไม้แก่น เป็นแนวแบ่งเขต
- ให้ตำบลขัวก่าย (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาขอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยโทง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านขาม ตำบลขัวก่าย โดยถือ เสาสันโลกลำห้วยเดือศรีคันไชยใช้หลักไม้แก่น เป็นแนว แบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านขาม ตำบลขัวก่าย โดยถือ เือกกลางลำห้วยขาม กิ่งกลางลำห้วยโจด และกิ่งกลาง ลำห้วยแสง บ้านหนองสนม ตำบลหนองสนม อำเภอ วานรนิวาส เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านโนนสว่าง ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยหิน บ้านโนนสว่าง ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส เป็นแนว แบ่งเขต

ให้ตำบลวานรนิวาส (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองม่วง อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านหนองม่วง ตำบลวานรนิวาส โดยถือเอากิ่งกลางสันโลกใช้หลักไม้แก่น เป็นแนว แบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร โดยเริ่มต้นจากบ้านดอนสาย ตำบลวานรนิวาส

อำเภอวานรนิวาส โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยขาม บ้าน
ดอนสาย ตำบลวานรนิวาส เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดยเริ่มต้นจากบ้านกุดจิก ตำบลวานรนิวาส โดยถือเอา
กิ่งกลางลำห้วยขามบ้านกุดจิก ตำบลวานรนิวาส อำเภอ
วานรนิวาส เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดยเริ่มต้นจากบ้านหินเห็บ ตำบลวานรนิวาส อำเภอ
วานรนิวาส โดยถือเอากิ่งกลางสันโคกหินเห็บไร่หลักไม้
แก่น เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอวาริชภูมิ

ตั้งตำบลก้อเขียว ในท้องที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยให้มีเขต

การปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑	(บ้านก้อเขียว)	ตำบลคำบ่อ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๘	(บ้านดอนส้มโฮง)	ตำบลคำบ่อ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	(บ้านดงบัง)	ตำบลคำบ่อ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	(บ้านป่าโจด)	ตำบลคำบ่อ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	(บ้านโคกตาตทอง)	ตำบลคำบ่อ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลคำบ่อ กับตำบลหนอง
ลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยถือเอาเสา
ไม้แก่นที่ปักไว้เดิมทุกระยะ ๑ กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยถือเอาจุดเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำยาม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผ่านจุดกึ่งกลางของสันเขาภูผาเหล็ก ภูผาทอง ภูซอม ไปทางทิศตะวันออก จนจดเขตตำบลคำบ่อ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยถือเอาที่กึ่งกลางลำห้วยข่างน้อย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยถือเอาจุดกึ่งกลางลำห้วยยาม เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลคำบ่อ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลคำบ่อ กับตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีเสาไม้แก่นซึ่งปักไว้ทุกระยะ ๑ กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับเขตตำบลชะขาว กิ่งอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอาจุดกึ่งกลางของสันเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๑๘๘

ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลคำบ่อ กับตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยถือเอาจุดกึ่งกลาง
ของลำห้วยน้ำเค็ม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร โดยถือเอาจุดกึ่งกลางลำห้วยข่างน้อย เป็นแนว
แบ่งเขต

อำเภอส่องดาว

ตั้งตำบลปทุมวาปี ในท้องที่อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยให้มีเขต

การปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	(บ้านท่าวัด)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	(บ้านถาด)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑	(บ้านหนองม่วง)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	(บ้านบ่อแกน้อย)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๔	(บ้านบ่อแกใหญ่)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๖	(บ้านปทุมวาปี)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑	(บ้านโพนสว่าง)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๓	(บ้านหนองแวง)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	(บ้านหนองเจริญ)	ตำบลส่องดาว
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	(บ้านโนนฉิม)	ตำบลส่องดาว

และให้มอานาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวัฒนา เริ่มต้นจากบ้านโคกสะอาด ถึง บ้านกุดแสง โดยถือเอากิ่งกลางดงพระเจ้าและเสาไม้แก่น บักไว้ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลท่าศิลา จากบ้านภูตะคาม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ถึงบ้านคำละคำบอน ตำบลบะยาว กิ่ง อำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยถือเอากิ่งกลางต้นน้ำลำห้วยสงครามในเขตบ้านผาสุก ตำบลบะยาว กิ่งอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองลาด บ้านค้อ บ้านดอนขาว บ้านหนองแวงน้อยและบ้านดอนส้มโฮง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยขามในเขตบ้านดอนส้มโฮง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลส่องดาว จากบ้านหนองกุง ไร่หลัก ไม้แก่นบักไว้เป็นแนวแบ่งเขต บ้านรัชชัย อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยถือเอากิ่งกลางทุ่งนาโพธิ์ในเขตบ้านรัชชัย กิ่งกลางลำห้วยตาดแม่นาย บ้านหนองกุง และกิ่งกลางลำห้วยเม็ก บ้านชัยชนะ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็นแนวแบ่งเขต

